



ที่ 101/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบของญี่ปุ่น
หัวข้อ "ไขข้อข้องใจเรื่องวีซ่ากับ ตม. ญี่ปุ่น"

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบของญี่ปุ่น หัวข้อ “ไขข้อข้องใจเรื่องวีซ่ากับ ตม. ญี่ปุ่น” ที่ห้อง 608 ชั้น 6 อาคาร Acros Fukuoka โดยมีวิทยากร ได้แก่ นาย MIZUMOTO Atsushi และนาย KITAOKA Takeshi เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จังหวัดฟูกูโอกะ เป็นผู้บรรยายและตอบคำถาม/ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับวีซ่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ รวมกว่า 30 คน

ในโอกาสนี้ นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้กล่าวเปิดการอบรมฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะวีซ่าเอง วีซ่าทำงาน และประเด็นที่พบบ่อยครั้งเกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือคนต่างชาติ และตอบคำถาม/ข้อสงสัยจากผู้เข้าร่วมการอบรมฯ โดยวิทยากรผู้มีความรู้และมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมฯ ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้ รวมถึงให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่เพื่อน ๆ คนไทยที่ประสบปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

การอบรมฯ ครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 2 ภายใต้โครงการคลินิกให้ความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการดูแลให้ความช่วยเหลือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยและชาวไทยในเขตกงสุล โดยกิจกรรมแรก คือ การอบรม หัวข้อ “กฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น” จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีแผนที่จะจัดการอบรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบของญี่ปุ่น หรือประเด็นอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่สนใจและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะนำคลิปการบรรยายของทั้งสองหัวข้อเผยแพร่ในช่องทางสื่อออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสแรกต่อไป สำหรับกิจกรรมครั้งถัดไปจะเป็นการอบรม หัวข้อ “ก้าวแรกสู่การทำงานสายธุรกิจน่าเที่ยวในญี่ปุ่น” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของคนไทยในเขตกงสุล ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้อง 608 ชั้น 6 อาคาร Acros Fukuoka

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

* * * * *

5 กันยายน 2566







